

Số: 153/STNMT-KS

Điện Biên, ngày 15 tháng 11 năm 2019

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Kính gửi:

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

Thực hiện văn bản số 3112/UBND-TH ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Sau khi xem xét, nghiên cứu nội dung kiến nghị của cử tri Thị trấn Mường Ảng về *“Hoạt động khai thác mỏ tại Khối 10, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng nằm trên địa hình dốc, sát trục Quốc lộ 279 đoạn đi qua đèo Tầng Quái. Quá trình khai thác không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy hiểm đến phương tiện và tính mạng của người tham gia giao thông; ảnh hưởng đến môi trường sống các hộ dân quanh khu vực. Đề nghị UBND tỉnh xem xét dừng hoạt động khai thác của mỏ đá trên”*.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời nội dung kiến nghị như sau:

Hiện nay trên địa bàn huyện Mường Ảng có 02 điểm mỏ khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường: Điểm mỏ Mường Ảng 4, xã Ảng Nưa, huyện Mường Ảng do Công ty CP Cao nguyên Hà Giang làm chủ đầu tư và điểm mỏ Mường Ảng 1, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Minh Quý (nay là Công ty TNHH Minh Quý Điện Biên) làm chủ đầu tư. Cụ thể:

1. Điểm mỏ Mường Ảng 1, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng được UBND tỉnh Điện Biên cho phép Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Minh Quý được phép khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại Giấy phép khai thác khoáng sản số 736/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 và Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh thời hạn khai thác tại Điều 1 của Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản tại điểm mỏ Mường Ảng 1, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng do Công ty TNHH Minh Quý Điện Biên làm chủ đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy chủ đầu tư đã cơ bản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản.

2. Điểm mỏ Mường Ảng 4, xã Ảng Nưa, huyện Mường Ảng được UBND tỉnh Điện Biên cho phép Công ty cổ phần Cao nguyên Hà Giang được phép khai thác đá

làm vật liệu xây dựng thông thường tại Giấy phép khai thác khoáng sản số 03/GP-UBND ngày 13/02/2015.

Ngày 08/10/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành: Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công an tỉnh và UBND huyện Mường Ảng tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác đá tại điểm mỏ Mường Ảng 4, xã Ảng Nưa, huyện Mường Ảng. Sau khi kiểm tra, Tổ công tác đã xác định một số tồn tại và yêu cầu Công ty CP Cao nguyên Hà Giang tạm dừng khai thác để khắc phục, hoàn thiện, cụ thể như sau: Lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp phép đấu nối với đường Quốc lộ 279 theo quy định; Mở rộng bờ bao chắn, tạo moong về phía Tây Bắc mỏ là khu vực có độ dốc lớn có thể xảy ra đá lăn gây mất an toàn; bổ sung công trình nhà điều hành vào Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt. Ngoài ra, trong quá trình khai thác đá Công ty có trách nhiệm phải thực hiện đúng thiết kế khai thác, phương án nổ mìn đã được phê duyệt; đảm bảo công tác an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên kiểm tra khu vực khai thác đá để có biện pháp xử lý đối với đá treo, đá mồ côi có khả năng gây mất an toàn.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành chức năng có liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản tại các điểm mỏ nêu trên.

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV của Sở Tài nguyên và Môi trường./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Sở;
- UBND huyện Mường Ảng;
- Lưu VT, KS.

